



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อินเดียเตรียมออกกฎหมายล้มเลิกธุรกิจ “อัมบุญ” มูลค่านับพันล้านดอลลาร์</p> <p>รัฐบาลอินเดียเผยแพร่ร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งหากผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว จะทำให้ธุรกิจรับอัมที่ท้องให้คู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก หรือ “อัมบุญ” ในอินเดียต้องยุติลง</p> <p>แม้ว่าก่อนหน้านี้อินเดียจะเป็นแหล่งรับอัมบุญซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการทั่วโลก จนเกิดเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีก็ตาม ร่างกฎหมายใหม่นี้ อนุญาตให้คู่สมรสชาวอินเดียที่แต่งงานกันมานาน ๕ ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถมีบุตรด้วยการอัมบุญได้ โดยต้องให้ญาติสนิทเป็นผู้รับหน้าที่แม่อัมบุญ และไม่สามารถว่าจ้างหญิงที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเป็นแม่อัมบุญได้ ร่างกฎหมายนี้ยังห้ามขายหญิงที่ไม่ได้สมรสและคู่รักเพศเดียวกันมีบุตรด้วยการใช้แม่อัมบุญด้วย</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายนี้อย่างมากว่า ปิดโอกาสคู่สมรสที่มีบุตรยากให้เหลือทางเลือกน้อยลง และการสั่งห้ามอัมบุญเกือบทุกกรณี แทนที่จะออกมาตรการกำกับควบคุมเป็นเรื่อง ๆ ไปนั้น ไม่สมเหตุผล</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ซีลีเดือนอุยงจิงมีปัญหา</p> <p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซีลีออกประกาศเตือนประชาชนระหว่างตรวจสอบปัญหาที่พบในอุยงจิงนามัย “โค จู” ที่ผลิตจากประเทศจีน หลังได้รับรายงานว่า ฝูงแกะระหว่างใช้งานและมีขนาดเล็กเกินไป ขณะที่โคจูแกลงผ่านเฟซบุ๊กว่า ผลิตภัณฑ์อุยงจิงนามัยดังกล่าวผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด</p>	-	-
นานาชาติ	<p>แผ่นดินไหว</p> <p>-สำนักงานตรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา รายงานเหตุแผ่นดินไหวระดับ ๖.๒ แมกนิจูด ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปรูจา ในแคว้นอุมเบรีย ประมาณ 76 กิโลเมตร และลึกลงไปใต้ดินเพียง ๑๐ กิโลเมตร ล่าสุดยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓๖๘ คน เสียชีวิต ๑๕๙ ศพ</p> <p>-นอกจากนี้ มีรายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๘ แมกนิจูด ที่ประเทศเมียนมา ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางตะวันตกของเมืองจีจ็อค ทางภาคกลางของประเทศ พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย ๓ ราย สถูปะเจดีย์เมืองพุกามเสียหาย เกือบ ๒๐๐ องค์ แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ที่พื้นที่ภาคเหนือบางส่วนโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ รวมถึงใจกลาง กทม</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- ซิกากระทบสมองผู้ใหญ่</p> <p>นักวิจัยสหรัฐฯพบว่า เชื้อไวรัสซิกาทำลายเซลล์สมองของผู้ใหญ่ได้ด้วย นอกเหนือจากส่งผลกระทบต่อทารกเจริญเติบโตของสมองทารก ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัย "รีออคกีเฟลเลอร์" และสถาบันโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกัน "ลา จอแลลา" ของสหรัฐฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ "เซลล์ สเต็ม เซลล์" ระบุว่า จากการศึกษาผลกระทบจากไวรัสซิกาในสมองผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก พบว่าเชื้อไวรัสซิกาทำลายเซลล์สมองของผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะของทารกเท่านั้น ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวในผู้ใหญ่อาจเป็นเรื่องอันตรายกว่าที่หลายคนคาดคิด อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยพบว่า เซลล์เหล่านี้เปราะบางต่อไวรัสซิกาอย่างมาก โดยจากการใช้หนูทดลองเพื่อจำลองผลกระทบการติดเชื้อจากซิกาพบว่าเชื้อดังกล่าวจะโจมตีเซลล์ตั้งต้นประสาทซึ่งอยู่ในโพรงสมองส่วนด้านข้างส่วนหน้าและสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนู ซึ่งสมองทั้งสองส่วนมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้และความจำ และการสูญเสียเซลล์เหล่านี้ อาจทำให้ขนาดสมองเล็กลงได้</p> <p>-ไม่อาจมีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากยุงเพิ่ม</p> <p>ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และคู่รักให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง เขตไมอามี เดด ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเล ของรัฐฟลอริดา หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๕ ราย เป็นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ๒ ราย และนักท่องเที่ยว ๓ ราย ซึ่งมาจากนครนิวยอร์ก รัฐเท็กซัส และไต้หวัน โดยการติดเชื้อทั้งหมดพบว่ามีสาเหตุจากการถูกยุงกัด โดยก่อนหน้านี้ได้มีประกาศเรื่องการเดินทางไปยังเขตวินวูด ของเมืองไมอามี หลังพบมีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาจากการยุงกัดเป็นครั้งแรก เพราะการติดเชื้อในสหรัฐก่อนหน้านี้มีสาเหตุจากกลุ่มผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ส่วนที่เปอร์โตริโก ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ๑ คน เป็นชายอายุประมาณ ๓๕-๔๕ ปี โดยแพทย์วินิจฉัยว่า ชายคนดังกล่าว เสียชีวิตจากโรคกิลแลง-บาร์เร ซึ่งเป็น ผลข้างเคียงการได้รับเชื้อไวรัสซิกาซึ่งทำให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราว</p>	<p>จังหวัดพิจิตร</p> <p>ไม่พบรายงาน</p> <p>ผู้ป่วยติดเชื้อ</p> <p>ไวรัสซิกา</p>	<p>-</p>





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- โรคกิลแลง-บาร์เร' คร่าชีวิตเหยื่อซิการายแรกในเปอร์โตริโก</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซานฮวน เครือรัฐเปอร์โตริโกในสหรัฐ ว่าทางการเปอร์โตริโกเผยแพร่รายงานพบผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นชายอายุระหว่าง ๓๕-๔๕ ปี จากโรคกิลแลง-บาร์เร ผลข้างเคียงทางระบบประสาทจากการได้รับเชื้อไวรัสซิกาซึ่งทำให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราว และกรณีรุนแรงที่พบไม่บ่อยอาจถึงขั้นเสียชีวิต นางเบรนดา ริเวรา นักระบาดวิทยา เผยว่า การเสียชีวิตเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผู้เสียชีวิตมีรูปร่างอ้วนแต่ไม่พบว่ามีปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตยังมีอายุน้อยกว่าที่พบโดยทั่วไป นั่นบ่งชี้ว่าเราทุกคนล้วนมีความเสี่ยง ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในเปอร์โตริโกรวม ๑๓,๑๘๖ ราย ในจำนวนนี้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๑๐๒ ราย และปรากฏอาการของโรคกิลแลง-บาร์เร ๓๘ ราย ซึ่งเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่ปรากฏอาการจึงไม่มีการไปพบแพทย์ นางริเวรา กล่าวว่า ผลกระทบจากไวรัสซิกายังไม่ปรากฏให้เห็นชัดในวันนี้ แต่เป็นอีกไม่กี่เดือนหรือไม่หลายปีหลังจากนี้</p> <p>- เกาหลีใต้เตือนพลเมืองระวัง'ซิกา'ในอาเซียน</p> <p>ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ แถลงเตือนพลเมืองว่า โรคที่มีมียุงเป็นพาหะ เช่น ไวรัสซิกา และไข้เด็งกีอาจระบาดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ขณะนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ๑๐ คน ซึ่ง ๓ คนติดเชื้อหลังไปฟิลิปปินส์ และอีก ๒ คนติดเชื้อจากเวียดนาม ส่วนรายที่ ๑๐ ซึ่งเป็นรายล่าสุด เคซีตีซีแถลงเมื่อวันเสาร์ว่า เป็นชายวัย ๓๕ ปี ที่กลับจากการมาเที่ยว ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังเตือนอาจมีการระบาดในอเมริกาใต้ปลายปีนี้ เช่น อาร์เจนตินาและปารากวัย ซึ่งช่วงสองเดือนนี้ยังไม่มีการระบาด เพราะเป็นฤดูร้อน และเตือนให้หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสที่กังวลการติดเชื้ออาจเลี่ยงไปประเทศที่มีการระบาดและผู้ที่ไม่ไปประเทศที่มีการระบาด ควรหลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในช่วง ๒ เดือน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	หญิงเวียดนามตัดแขนและเท้าตัวเอง หวังเอาเงินประกัน ตำรวจเวียดนามเปิดเผยว่า หญิงคนหนึ่งยอมรับสารภาพว่าได้จ้างวานให้เพื่อนตัดแขนและเท้าของตน แล้วจัดฉากว่าถูกรถไฟชน เพื่อหวังใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันมูลค่าประมาณ ๕.๒ ล้านบาท เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยนางลี หญิงวัย ๓๐ ปี ได้ว่าจ้างเพื่อนเป็นเงินราว ๗๗,๐๐๐ บาท ให้ช่วยตัดแขนและเท้าอย่างละข้าง จากนั้นให้เพื่อนโทรแจ้งโรงพยาบาล โดยทำทีเป็นผู้ไปพบเธอถูกรถไฟชนอยู่บริเวณริมทางรถไฟสายหนึ่งในกรุงฮานอย แต่หลังจากถูกตำรวจสอบปากคำ นางลียอมรับสารภาพว่า เรื่องดังกล่าวเป็นกลอุบายเพื่อใช้เรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน ซึ่งตำรวจได้ตัดสินใจปิดคดีโดยไม่มีการตั้งข้อหากับเธอและเพื่อน เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันของเวียดนามยังไม่มียกเว้นโทษที่สามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุทำนองนี้	-	-
ประเทศ	จัดตั้งลอตสองซี๑๐-๙๙๘ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและอธิบดีไปแล้วนั้น ตอนนี้อยู่เหลือตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีก ๕ ตำแหน่ง จากนั้นจึงเสนอในสัดส่วนรองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผอ.โรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง โดยมีหลักการพิจารณา ๓ อย่างคือ ๑. ความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์ ๒. ต้องมีปัญหา และ ๓. มีพลังมหาศาลในการผลักดันสิ่งต่าง ๆ ที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้น ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายคณะทำงานชุดหนึ่งตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องเรียนทุจริตว่ามีใครบ้าง ให้สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุด	-	-
ประเทศ	รุกขยับยอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า ปัจจุบันโอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่อนข้างยาก เพราะแม่ต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือนของไทยค่อนข้างต่ำมากคือ ๑๒.๓% แต่จากการรณรงค์ของกรมอนามัย ช่วยให้ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๒๐% ก็ถือว่าดีขึ้นแต่จะต้องดีขึ้นกว่านี้ซึ่งเป้าหมายคือจะต้องถึง ๓๐% ให้ได้ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน	จ.พิจิตร มีอัตรา การกินนมแม่ ร้อยละ ๓๖.๙๔	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คอลัมน์ กระแสสุขภาพ: 'ฟ้าทะลายโจรแคปซูล'ไม่มาตรฐาน</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ "ฟ้าทะลายโจร" เป็นสมุนไพรที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้ แก่ท้องเสียจัดอยู่ในยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ได้พบรายงานเกิดอาการ เช่น แพ้ค่อนข้างรุนแรง ต่อเนื่องกัน อย. จึงให้ระบุข้อห้ามใช้ คำเตือนอาการแพ้ในฉลาก-เอกสารกำกับยา จากการสำรวจคุณภาพฟ้าทะลายโจรแคปซูล ในท้องตลาดในปิงบฯ ๕๘ จำนวน ๓๑ ตัวอย่าง พบคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาผลิต บางชนิดเป็นผงละเอียดมาก ซึ่งคาดเป็นผลจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร แต่ไม่แจ้งในฉลาก ที่สำคัญยังพบน้ำหนักผงยาในแคปซูลส่วนใหญ่ไม่ตรงกับที่ระบุในฉลากยาจาก ๑๖ ตัวอย่าง หรือ ๕๒% น้ำหนักเฉลี่ยของผงยาที่พบจริงมีค่าเกินหรือน้อยกว่าที่ระบุในฉลากถึง ๑๐-๓๐% สารสำคัญ คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์ พบว่ามีความแปรปรวนสูงมากถึง ๗ เท่าเพราะพบในตัวอย่างตั้งแต่ ๑.๙-๑๓.๘ มก.ต่อแคปซูล ซึ่งเมื่อคิดเป็นปริมาณที่จะได้รับต่อวัน จะได้ถึง ๓๐-๒๒๐ มก. สูงกว่าที่กำหนดปริมาณปกติของสารตัวนี้ที่ควรได้รับต่อวันอยู่ที่ ๖๐ มก.เพื่อแก้เจ็บคอ ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร โดยมีข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์-ปรับปรุงข้อกำหนดตำรายาสมุนไพรตามมาตรฐานสากล</p>	-	-
ประเทศ	<p>คนร้ายใช้ "รถพยาบาล" ทำคาร์บอนบับตตานี รมว.สธ.ชด้นำละอาย!!</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอนบับหน้าโรงแรมเซาท์เทิร์น ปัตตานี โดยใช้รถกระบะ ซึ่งเป็นรถพยาบาลของ รพ.สต. ปะกาอะรัง มาจอดไว้ก่อนจุดชนวนระเบิด จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุม ไม่รู้ว่าจะนำรถพยาบาลไปเพราะอะไร ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุขหรือไม่ เพราะตนไม่รู้จักใจของใคร ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงจะไปดำเนินการตรวจสอบเต็มที่ ส่วนการก่อการร้ายไม่ควรที่จะเอารถที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตคนไปทำลายชีวิตคนเป็นอะไรที่น่าละอายมาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นรถของ รพ.สต.จริง โดยเป็นรถลำเลียงและส่งต่อผู้ป่วย เบื้องต้นพบว่า มีคนขับ ๒ คน แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเพราะอะไร หรือมีการใช้รถได้อย่างไร ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงกำลังตรวจสอบอยู่ อยากรู้ก็ถาม ไม่อยากให้มีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกัน และทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายความมั่นคง</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>"บอร์ดแพทย์ฉุกเฉิน" เห็นชอบแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์อัตราค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน เสนอ ๓ กองทุน-รพ.เอกชน หาข้อยุติ หลังลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เสนอ ครม. คาดประกาศใช้ภายในธ.ค.นี้</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประสานงานหน่วยงานทั้ง ๓ กองทุน ประกอบด้วย สปสช. สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และโรงพยาบาลเอกชนหารือพิจารณาร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการรักษาและอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Fee schedule) กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติใน ๗๒ ชั่วโมงแรกที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา เมื่อได้ข้อยุติจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้ทันที พร้อมทั้งเดินหน้าเสนอคณะรัฐมนตรีว่านโยบายดังกล่าวใช้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้</p>	-	-
ประเทศ	<p>ศิลปะบำบัด</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุว่า มีโอกาสมากที่จะรู้สึกเครียด วิตกกังวล ว้าวุ่น และเปล่าเปลี่ยว ซึ่งจะมีผลทำให้สมองเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เป็นปัจจัยนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ แต่ถ้าได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ รู้สึกมีคุณค่า และมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น งานศิลปะวาด ภาพระบายสี ก็จะช่วยกระตุ้นให้สมองยังทำงานอยู่ เป็นการป้องกันสมองเสื่อมที่ดีที่สุด</p>	-	-
ประเทศ	<p>อาหาร ๓ ประเภททำให้เกิด 'พุง'</p> <p>อาหารที่เรารับประทานแต่ละประเภท ส่งผลต่อการสะสมของไขมันในแต่ละส่วนที่ต่างกันไป ทั้งนี้ มีอาหาร ๓ ประเภทหลักที่ส่งเสริมการสะสมของไขมันให้ไปรวมอยู่ที่พุง ประเภทที่ ๑ น้ำเชื่อม หรือที่มีชื่อว่า High-Fructose Corn Syrup (HFCS) สารให้ความหวาน พบมากในน้ำอัดลม น้ำหวาน คูกี้ ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ</p> <p>ประเภทที่ ๒ ไขมันตัวร้าย หรือไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันสังเคราะห์ที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เค้ก มาร์การีน แครกเกอร์ อาหารทอด อาหารแช่แข็ง ฯลฯ</p> <p>ประเภทที่ ๓ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ วิสกี้ วอดก้า ค็อกเทล ฯลฯ จะส่งผลให้ไขมันไปสะสมบริเวณช่องท้องได้มากเป็นพิเศษ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>นั่งนานเกิน ๒ ชั่วโมง อันตราย!!!</p> <p>การนั่งทำงานนานๆ หรือนั่งนิ่งๆ ติดต่อกันเกิน ๒ ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิด เพราะระบบการทำงานในร่างกายเรา ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ในขณะเคลื่อนไหว การนั่งนานจึงส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญในร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ไตรกรีเซอไรด์ ไขมันดี ความดันโลหิต และฮอร์โมนบางชนิด บางระบบเช่นท่อน้ำเหลือง ซึ่งควบคุมด้วยการหด-คลาย ตัวของกล้ามเนื้อขาจะไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ร่างกายติดเชื่อง่ายขึ้น ดังนั้น ในชีวิตประจำวัน ไม่ควรนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน มาขยับร่างกายให้บ่อยขึ้น ทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมง ลองลุกขึ้นยืน เปลี่ยนอิริยาบถ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เดินไปมา หรือลองทำท่าบริหารแบบง่ายๆ แน่ใจว่าจะช่วยลดทั้งพุง ลดโรคภัยต่างๆ ได้แน่นอน</p>	-	-
ประเทศ	<p>สร. เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยกับทุกโรงพยาบาล</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญของระบบดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Tourism Hub) รองรับการเดินทางด้านการท่องเที่ยว ได้อย่างคุ้มค่า โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพด้านระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลทดลองดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลสากล หลักสำคัญในการพัฒนา ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลด้านสารสนเทศสุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสื่อสารเป็นสำคัญ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย หรือโมบายดีไวส์ (mobile device) ต่างๆ ภายใต้กติกา กฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไทยใช้มาตรการเข้มเฝ้าระวังไวรัสซิกา</p> <p>นายแพทย์อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกานี้ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๒.การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ๓.การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔.การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท</p> <p>นอกจากนี้ได้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากพบผู้ป่วยแล้วไม่รายงานแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ในส่วนมาตรการระหว่างประเทศนั้น เน้นการดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ และคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก สรุปโดยภาพรวม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยขณะนี้ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ๑.ประเทศไทยยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ๒.หลังดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นก็จะสามารถควบคุมโรคให้สงบลงได้ในเวลาที่เหมาะสม ๓.ยังไม่พบการระบาดที่ต่อเนื่อง ยาวนาน และ ๔.ยังไม่พบผู้ป่วยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก</p>	-	-
ประเทศ	<p>คนไทยยังคงครองตำแหน่งอันดับ ๑ เสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี สธ. ตั้งเป้าหมายคนลดจำนวนคนผู้ป่วยภายในปี ๒๕๖๘</p> <p>นพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่ากระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายให้คนไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในท่อน้ำดี ชี้คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายให้คนไทยปลอดจากโรคมะเร็งตับในอันดับ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีลงภายในปี ๒๕๖๘ หรืออีก ๙ ปีข้างหน้า โดยมีพื้นที่เป้าหมาย๒๗ จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมามีการกำหนดมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำและห่วงโซ่อาหาร ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยทำงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งช่วยคัดกรองโรคมะเร็งตับในอันดับของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้การดูแลประชาชนและผู้ป่วยด้วยคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับในอันดับและมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก คือประมาณ ปีละ ๒๐,๐๐๐ คน และจากการสำรวจหลายครั้งพบว่าราว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร หรือ ราว ๖ ล้านคนเป็นโรคมะเร็งตับในอันดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชายวัยทำงาน ซึ่งมีพฤติกรรมบริโภคปลาน้ำจืดมีเกร็ดแบบดิบๆ สุกๆ และพบมากในประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเองพบว่าบางหมู่บ้านพบผู้ป่วยมากถึงเกือบ ๙๐ เปอร์เซ็นต์</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สถิติการตายจากบาดเจ็บทางถนน</p> <p>-เดลินิวส์ เสนอบทความ รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของไทยพบว่า ทุกๆ ๒๔ นาทีจะมีคนเสียชีวิตบนท้อง ถนนอย่างน้อย ๑ คน จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำสุดคือกรุงเทพมหานคร สูงสุดได้แก่ จ.ระยอง WHO ประเมินการการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยอยู่ที่ ๒ ของโลก รองจากประเทศลิเบีย</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>โคราชถวายความรู้พระ - เณรสกัดไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝน</p> <p>นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิช รองนายกเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.จิรวัดน์ วลัยเสถียร ผอ. สคร. ที่ ๙ นครราชสีมา และนายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัดเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ให้แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตเทศบาล ๓๘ แห่ง และผู้นำชุมชน รวม ๒๐๐ คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ (วัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูวรปัญญาคม เจ้าอาวาสวัดบูรพ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจในเรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรค ขอความร่วมมือจากวัดในการเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จัดทำคู่มือเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่พระสงฆ์ เพื่อเทศน์โปรดญาติโยม ควบคุมยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก มีคณะทำงานของแต่ละวัด สำรวจควบคุมลูกน้ำยุงลาย เพื่าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สบส.ส่งวิศวกรดูความเสียหายรพ.สต.๗แห่งหลังน้ำท่วมจ.น่าน</p> <p>นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านว่ามีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองน่าน อ.ป่าอ้อ อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.เวียงสา อ.แม่จริม และอ.สองแคว ประชาชนได้รับ ผลกระทบ ๒๖,๐๔๕ หลังคาเรือน รวม ๗๙,๔๗๕ คน ขณะนี้ ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้ว อยู่ในช่วงฟื้นฟู ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังบางจุดที่อ.เวียงสา ๑ ตำบล ได้แก่ ต.ไหลน่าน โดยมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ ๗ แห่ง เป็น รพ.สต.ทั้งหมด กรม สบส.ได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจและฟื้นฟู ส่วนที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มูลค่าแห่งละประมาณ ๑-๒ หมื่นบาท ส่วนเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ไม่ได้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทุกแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	อำนาจเจริญเตือนระวังเห็ดพิษ นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์ สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวเตือนประชาชนที่เก็บเห็ดมาบริโภคและขาย ว่า ในช่วงนี้ ที่ จ.อำนาจเจริญ มีฝนตกลงมาทุกวัน และมีเห็ดหลากหลายชนิดผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ ทั้งที่บริโภคได้และมีพิษ ขาวนาว่าง จากทำนารอฝนตก โดยการเก็บเห็ดขาย ซึ่งในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะพบเห็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง พา บุตรหลานไปหาเก็บเห็ดตามป่าเขา ตามป่าใกล้บ้านมาขาย และมักจะพบว่า มีเห็ดชนิดต่างๆ มาวางขายจำนวนมาก สร้างรายได้แก่ชาวนาเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ให้ระวัง อาจเก็บเห็ดพิษมาจำหน่าย ควรดูให้ดี ไม่ควรเก็บเห็ดที่ไม่เคยกิน มีสีสดใส สีสวยงาม จะต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก เพราะทุกปีจะมีประชาชนรับประทานเห็ดพิษเสียชีวิตปีละหลายราย หากไม่แน่ใจไม่ควรเก็บเห็ดชนิดนั้นมารับประทานหรือวางจำหน่ายอย่างเด็ดขาด	-	-
ภูมิภาค	'แม่สะเรียง'เข้มลุยตรวจสอบสารหนูปนเปื้อนสาหร่าย นายบุญญฤทธิ์ นิปวงนิษฐ์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมตลาด ประกอบด้วย ตลาดสดแม่สะเรียง และภาคแลงจอมแจ้ง หลังได้รับแจ้งจากผู้บริหารได้ทราบประตวนผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล แล้วเกิดอาการผิดปกติ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ไม่พบผู้ประกอบการรายใดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลดังกล่าว จากผลการตรวจสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสารหนูปนเปื้อนมากกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
ภูมิภาค	ตรวจสอบไขปลอม จ.พิษณุโลก - ชาวบ้าน จ.พิษณุโลก นำไข่ไก่มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สงสัยว่าจะเป็นไขปลอม เนื่องจากต้มรับประทานแล้วท้องเสีย เยื่อเปลือกไข่คล้ายพลาสติก หลังจากการตรวจสอบพบว่า เป็นไข่ไก่จริง แต่เป็นลักษณะของไข่ ไก่เก่า และอาจมีการเก็บไขในอุณหภูมิที่สูงกว่า ๔๕ องศาทำให้ไขเสื่อมคุณภาพได้	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ด่วน...พิจิตร (๒๕ ส.ค.๕๙)</p> <p>เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองพิจิตร ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าต่างเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำอย่างอลหม่าน ถนนเส้นทางสายหลักในตัวเมืองพิจิตรน้ำท่วมสูงกว่า ๓๐ เซติเมตรโดยเฉพาะถนนศรีมาลา ถนนธิดะจารีย์ ถนนบุษบา การจราจรติดขัดทุกเส้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร เร่งนำรถดับเพลิงเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินปิดเส้นทางบางจุด โดยเฉพาะสี่แยกสากลโทรทัศน์มีน้ำท่วมสูงเนื่องจากช่วงยานพาหนะวิ่งผ่านน้ำจะทะลักเข้าอาคารพาณิชย์ร้านค้า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านอย่างเร่งด่วนแล้ว</p>	-	<p>ทีม SAT สสจ.พิจิตร ประชุมเมื่อ ๒๕ ส.ค. ๕๙ (เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.) มีข้อเสนอ มอบยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒,๓ เพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เรือ/เครื่องยนต์เรือ(สสจ.) เพื่อเตรียมพร้อมให้ คบสอ.ที่ประสบภัย ยืมใช้งาน ๒) รองเท้าบูท เสื้อชูชีพ ๓) carry blair , อุปกรณ์สอบสวนโรค ๔) สำรวจเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในแต่ละ คบสอ.เช่น เซรัมแก้พิษงู ยาน้ำท่วม ๕) เอกสารแผ่นพับ ความรู้ เพื่อเติมภูมิปัญญา ๖) ซักซ้อมระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ การแจ้งเหตุการณ์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ๗) สั่งการให้พื้นที่เสี่ยงทั้ง ๒ ลุ่มน้ำ เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ คือ อ.สามง่าม,โพธิ์ประทับช้าง,โพทะเล,บึงนาราง ๘) รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบ โดยประธาน SAT หรือ รองประธานฯ ทราบเป็นระยะๆ ๙) สรุปรายงานการประชุมทีม SAT เพื่อเป็นข้อมูล/ข้อเสนอ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

รับ ทราบ
 รับชม ด่วน
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน SAT


